

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 และรอบที่ 2)

ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา พัฒนศึกษา (ในเวลาราชการ)
หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต รหัสหลักสูตร

4	4	2	4
---	---	---	---

 แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าโดยได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จากระบบ 4 แต้ม (หรือเทียบเท่า) หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือการพัฒนาสังคม มากกว่า 3 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ และ
2. มีความสามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ในระดับดี

หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัคร (แนบพร้อมใบสมัคร)

1. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากต้นสังกัด หรือผู้บังคับบัญชาฉบับจริง หรือสำเนา
2. ใบแจ้งผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบ ถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ

โดยมีคะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 67 TOEFL ตั้งแต่ 525 หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป ในกรณีที่คะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดแต่ไม่ต่ำกว่า 45 สำหรับ CU-TEP 450 สำหรับ TOEFL หรือ 4.0 สำหรับ IELTS อาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข ** ทั้งนี้หากผู้สมัครอยู่ระหว่างรอสอบภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้สมัครส่งสำเนาหลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมใบสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณา

3. ใบแจ้งผลการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ของศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันรับสมัคร โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า T50*** ทั้งนี้หากผู้สมัครอยู่ระหว่างรอสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) ขอให้ผู้สมัครส่งสำเนาหลักฐาน การสมัครสอบดังกล่าวแนบมาพร้อมใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา

4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
5. สำเนาใบปริญญาหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
7. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จำนวน 3 ฉบับ จากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรืออาจารย์ที่เคยสอน ใส่ซองปิดผนึกส่งถึงประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. ข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย มูลเหตุจูงใจในการสมัครเข้าศึกษาและงานที่คาดว่าจะทำหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนศึกษา

9. โครงการวิจัยด้านสหสาขาวิชาเพื่อการพัฒนา จำนวน 1 เรื่อง ที่แสดงศักยภาพในการวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตและเป็นโครงการวิจัยที่คาดว่าจะเป็นที่นิพนธ์ในการศึกษาตามหลักสูตร

10. Statement of Purpose ที่มีรายละเอียดดังนี้

การเขียน Statement of Purpose เพื่อการสมัครรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567

กรรมการสอบคัดเลือกจะใช้ Statement of Purpose ที่ท่านเขียนขึ้นด้วยตนเองนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความรู้/ความสามารถ/ความพร้อมของท่านเพื่อการคัดเลือกตามประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อของทางมหาวิทยาลัย

รายละเอียดการพิมพ์

Font type: TH SarabunPSK

Font size: 16

Line spacing: single spaced

ความยาว: ไม่เกิน 3-5 หน้ากระดาษ A4

ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่ (5 หลัก) สาขาวิชาพัฒนศึกษา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ตามที่ปรากฏในใบสมัครของท่านที่มุมขวาบนของหน้ากระดาษ โดยใช้พื้นที่ในส่วนของ Header

ขอบเขตเนื้อหา

1. หัวข้อที่ต้องการศึกษา
2. ประวัติส่วนตัวและประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับหัวข้อที่ต้องการศึกษา
3. มุมมองต่อพัฒนศึกษาที่จะนำไปใช้ในการทำงาน
4. เหตุผลหรือปัจจัยในการเลือกเรียนสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ความพร้อมในการเข้าศึกษาสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พร้อมทั้งให้ผู้สมัครส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครโดยทุกรายการรวมเป็น PDF File เดียว

การรับสมัคร

ผู้สนใจศึกษาข้อมูลการสมัครได้ที่ <http://www.grad.chula.ac.th> (เมนู: สมัครเรียน เลือก “ระบบสมัครเข้าศึกษา”) กรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครตามขั้นตอนและเงื่อนไข การรับสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ให้เรียบร้อย จากนั้นพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบการสมัครสอบ และเอกสารการชำระเงินค่าสมัครสอบ ตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และส่งไปรษณีย์มาที่เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 **พร้อมทั้งให้ผู้สมัครส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครโดยทุกรายการ โดยรวมเป็น PDF File เดียว มาที่** patcharaporn.t@chula.ac.th

(รอบที่ 1) รับสมัครตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567		
วิชาที่สอบ	วันและเวลาที่ทำการสอบ	สถานที่สอบ
สอบข้อเขียน	วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.	คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์	วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป	Online ผ่านระบบ Zoom meeting
(รอบที่ 2) รับสมัครตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 – วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567		
วิชาที่สอบ	วันและเวลาที่ทำการสอบ	สถานที่สอบ
สอบข้อเขียน	วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.	คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์	วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป	Online ผ่านระบบ Zoom meeting
เวลาและสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน		

หมายเหตุ * กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP น้อยกว่า 60 หรือ TOEFL น้อยกว่า 500 หรือ IELTS น้อยกว่า 5.0 ต้องเรียนรายวิชา 5500 532 Academic English for Graduate Studies และ 5500 560 Thesis Writing ทั้งนี้ต้องสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวให้ได้ก่อนสอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบ CU-TEP ใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 67 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525 หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ก่อนสอบวิทยานิพนธ์

****** กรณีที่คะแนนสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 60 แต่น้อยกว่า 67 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 500 แต่น้อยกว่า 525 หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.0 แต่น้อยกว่า 5.5 ต้องเรียน 5500 560 Thesis Writing และสอบผ่านรายวิชาดังกล่าวให้ได้ก่อนสอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบ CU-TEP ใหม่เพื่อให้ได้คะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 67 หรือ TOEFL ตั้งแต่ 525 หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.5 ก่อนสอบวิทยานิพนธ์

******* ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนการทดสอบวิชาพื้นฐานการวิจัย (GREAT-R) และถ้ายังไม่ได้ทดสอบจะต้องสมัครตามเวลาที่กำหนด กรณีที่คะแนนไม่ถึง T50 **จะต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานการวิจัย 1 รายวิชา เพิ่มเติม ภายใน 2 ภาคการศึกษา โดยนิสิตจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย** (สมัครโดยตรงที่ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ <http://sv3.edu.chula.ac.th/testcenter> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณวรรณุช มงคลบุตร์ โทรศัพท์ 02-2182565-97 ต่อ 7200)

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้จากประกาศ

เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ <http://www.atc.chula.ac.th>
(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภายในกำหนดเวลาของวันสอบวิชาเฉพาะสาขา)

จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับได้ 5 คน

รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน	วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567	}	https://www.register.gradchula.com/login
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567		
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา	วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567		

รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน	วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567	}	https://www.register.gradchula.com/login
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์	วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567		
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา	วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567		

ข้อมูลการชำระเงินค่าสมัครของหลักสูตร

โปรดชำระเงินค่าสมัครสอบ ตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้เรียบร้อย และส่งไปรษณีย์มาที่เลขานุการหลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 พร้อมทั้งให้ผู้สมัครส่งเอกสาร
ที่ใช้ประกอบการสมัครโดยทุกรายการ โดยรวมเป็น PDF File เดียว มาที่ patcharapom.t@chula.ac.th

รายละเอียดค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท
2. ค่าเล่าเรียน อัตราตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24,500 บาท
เรื่องอัตราการศึกษาเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน พ.ศ. 2562

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม

จัดส่งที่ เลขานุการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 **พร้อมทั้งให้** ผู้สมัครส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครโดยทุกรายการ โดยรวมเป็น PDF File เดียว มาที่ patcharapom.t@chula.ac.th

ข้อมูลติดต่อหลักสูตร

หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ อาจารย์ ดร. พัชรภรณ์ ทัทมาลี สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ชั้น 7 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือหมายเลขโทรศัพท์ 083 077 7981 E-mail: patcharapom.t@chula.ac.th หรือเจ้าหน้าที่สาขาวิชา คุณจิราภา จันเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 081 206 8922

(ลงนาม) 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญอรุณ ปรีดีติลล)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา

(ลงนาม) 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญอรุณ ปรีดีติลล)

ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา

(ลงนาม) 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญอรุณ ปรีดีติลล)

หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ โดยการเวียนครั้งที่ 2/2567 วันที่ 10 มกราคม 2567

(ลงนาม) 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ)

คณบดี